



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 37/2543

## เรื่อง การชี้แจงความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) เกี่ยวกับการ แก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....(ฉบับที่ 2) (10 มี.ค.43)

ตามที่ได้แถลงข่าวธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นไปแล้วเมื่อวานนี้(ข่าว ชปท. ฉบับที่ 35/2543 วันที่ 9 มี.ค.43) ชปท. ใคร่ขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงความเห็นของ ชปท. ดังนี้

### 1. การรวมบัญชีของฝ่ายการธนาคารกับฝ่ายออกบัตร

การรวมบัญชีของฝ่ายการธนาคารกับฝ่ายออกบัตรนั้น ชปท. ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2540 ต่อมาในเดือนมกราคม 2541 ชปท. ได้ส่งร่างกฎหมายเพื่อการนี้ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นการล่วงหน้า วันที่ 31 มีนาคม 2541 ชปท. ได้ส่งร่างกฎหมาย เพื่อรวมบัญชีไปยังกระทรวงการคลังเป็นครั้งแรก จากนั้นก็มีการปรับปรุงร่าง และเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2541 ค.ร.ม. ได้มีมติเห็นชอบกับร่างกฎหมายเพื่อรวมบัญชี ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มี.ค.42 ก.คลัง ได้ส่งเรื่องกลับคืนมา โดยเห็นว่าเรื่องการรวมบัญชีควรให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.42 ประกอบกับ ก.คลัง ได้ทราบว่ ชปท. กำลังดำเนินการปรับโครงสร้างภายในอยู่ ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการแก้กฎหมายว่าด้วย ชปท. เพิ่มเติม เป็นโอกาสที่จะรวมเรื่องการรวมบัญชีและปรับโครงสร้าง ชปท. เข้าด้วยกันให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวกัน เมื่อ 30 มี.ย.42 ชปท. จึงได้จัดส่งร่างกฎหมายที่ขอให้มีการปรับโครงสร้าง ชปท. และการรวมบัญชีไปยัง ก.คลัง ซึ่งเป็นที่มาของร่าง พ.ร.บ.ชปท. + ร่าง พ.ร.บ. เงินตรา + ร่าง พ.ร.บ. ซึ่งเกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ รวม 5 ฉบับ ซึ่ง ค.ร.ม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 15 ก.พ.43 นี้

### 2. มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 15 ก.พ.43

ค.ร.ม. ได้มีมติในวันที่ 15 ก.พ. 43 รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ชปท. และร่าง พ.ร.บ.เงินตรา กับร่าง พ.ร.บ. ประกอบอีก 3 ฉบับ รวม 5 ฉบับ ในส่วนของการรวมบัญชื่อนั้น ค.ร.ม. ได้กำหนดหลักการให้รวมบัญชีการดำเนินการของฝ่ายการธนาคารและฝ่ายออกบัตรธนาคารเข้าด้วยกัน โดยรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินที่มีอยู่ในบัญชีทุนสำรองเงินตรา บัญชีผลประโยชน์ประจำปีและบัญชีสำรองพิเศษ มาเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของ ชปท.

หลังจากแก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ธปท. และทำให้ ธปท. มีทุนประกอบการที่มั่นคงแล้ว หากยังคงมี  
ทรัพย์สินเหลือ ควรแบ่งทรัพย์สินส่วนที่เหลือให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทุนกองทุนเพื่อการ  
ฟื้นฟูฯ ให้มีสินทรัพย์ชดใช้ความเสียหายที่รัฐบาลต้องรับภาระ เพื่อมิให้กระทบต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี  
โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารนโยบายการเงินของ ธปท. ในส่วนนี้ ธปท. ไม่ได้มีความเห็นขัดแย้ง  
หรือมีข้อขัดข้องแต่ประการใด ขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาคำนวณว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะส่งไปยังกองทุนเพื่อการ  
ฟื้นฟูฯ หรือไม่ และจำนวนเพียงใดเท่านั้น

### 3. ทุนสำรองเงินตรา

เรื่องนี้ ธปท. คงมีความเห็นว่า การที่กำหนดให้มีทุนสำรองเงินตราในอัตราส่วนต่อธนบัตรออกใช้ 1 : 1  
และต้องสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอีก 1 เท่าตัว รวมเป็น 2 เท่าของจำนวนธนบัตรออกใช้จะสร้างฐานะความมั่นคงให้แก่  
ระบบเงินตราได้ซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกับมติ ค.ร.ม. ข้างต้นเช่นกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 มีนาคม 2543